

เอ350 รุ่นลำตัวกว้างพิเศษ ปรากฏตัวอย่างโดดเด่น ในงานแอร์โชว์อิสตันบูล 2557 เครื่องบินแอร์บัสส่ง เสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดตุรกี

เครื่องบินทดสอบแอร์บัส เอ350 ซึ่งเป็นเครื่องบินประเภท MSN5 จะบินไปสู่ประเทศตุรกีเป็นครั้งแรก และเป็นดาวเด่นในการปรากฏตัวของแอร์บัสที่งานแอร์โชว์อิสตันบูลครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557 ณ ลานจอดเครื่องบินกรมการบินพลเรือน สนามบินนานาชาติ อิสตันบูล อาตาตุร์ก โดยแอร์บัสได้นำเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง เอ380 มาจัดแสดงที่แอร์โชว์อีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดแสดงมาแล้วก่อนหน้านี้ ในปีที่ผ่านมา โดยเครื่องบิน เอ380 ผลิตภัณฑ์หลักของแอร์บัสเหมาะกับการนำมาใช้ในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของเส้นทางบินอย่างมาก อย่างเช่น ในประเทศตุรกี

ส่วนเครื่องบิน เอ350 จะบินมาถึงในวันที่ 25 กันยายน และจะเปิดให้สื่อมวลชนรวมทั้งผู้ที่สนใจได้รับชมในช่วงเช้าของวันที่ 26 กันยายน โดยเครื่องบินลำดังกล่าว มีกำหนดการเดินทางออกจากอิสตันบูลกลับสู่ฐานจอดเครื่องบินบ้านเกิดในตุลูลุสในช่วงเย็นของวันที่ 26 กันยายน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมจุดจัดแสดงของแอร์บัส (ในหอประชุม1 บี-03) โดยจะมีโมเดลเครื่องบิน เอ350 รุ่นลำตัวกว้างพิเศษ ขนาดย่อสเกล 1:20 จัดแสดงอยู่ที่งานของแอร์บัสยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบิน เอ350 รุ่นลำตัวกว้างพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดของโลก รวมทั้งยังเป็นเครื่องบินแอร์บัสครบวงจรที่นำเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับสายการบินโดยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

ตระกูลเครื่องบินรุ่นลำตัวกว้างของแอร์บัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มตลาดเครื่องบินขนาด 200 ไปจนถึงมากกว่า 500 ที่นั่ง เครื่องบินเหล่านี้นำเสนอวิธีสุดชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพให้กับสายการบินต่างๆในการรับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเติบโตเป็นพิเศษของการเดินทางทางอากาศในระยะพิสัยปานกลางและพิสัยไกล โดยเฉพาะการเดินทางออกจากหรือไปสู่ประเทศตุรกี ซึ่งความหนาแน่นของเส้นทางการบินมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

แอร์บัสกับประเทศตุรกีมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน กว่า 2 ทศวรรษที่แอร์บัสได้ให้บริการกับลูกค้าชาวตุรกี

ด้วยตระกูลเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดและมีความครอบคลุมมากที่สุดในตลาด ในปัจจุบัน มีเครื่องบินแอร์บัสสำหรับโดยสารและรับส่งสินค้าที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการชาวตุรกีกว่า 200 ลำ แอร์บัสถือว่าประเทศตุรกีเป็นส่วนในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และได้ให้ความไว้วางใจในการร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรร่วมกันในระยะยาว พิสูจน์ได้จากข้อกำหนดขั้นตอนในการทำงานที่รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งช่วยในการสร้างทักษะและความสามารถในอุตสาหกรรมการบินของประเทศตุรกีที่มีการแข่งขันสูง